
มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ครั้งที่ 11/2567 วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2567  

ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
------------------------------------------- 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม     - ไม่มี –  
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม 

  2.1 สรุปการเสวนาวิชาการ “Creative Economy of Korea and Thailand: Compare 
and Contrast” เม ื ่อว ันที ่  2 ตุลาคม 2567 ณ โรงแรม Courtyard by Marriott Seoul Namdaemun 
Hotel, Seoul, South Korea 

      เลขานุการได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดการเสวนาทางวิชาการ Panel 
Discussion : “Creative Economy of Korea and Thailand: Compare and Contrast” ณ โรงแรม Courtyard by 
Marriott Seoul Namdaemun Hotel, Seoul, South Korea โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมการเสวนา ได้แก่ 

1. Dr.Narongchai  Akrasanee, Chairman of KKU Council 
2. Prof.Dr.Kim Heungchong, Korea University & Former President of the Korea 

Institute for International Economic Policy (KIEP) 
3. Dr. Kim Iljoong, Director of Global Business Division, Korea Creative Content Agency (KOCCA)  
Moderator : Dr.Twarath  Sutabutr, President, Office of Knowledge Management 

and Development (OKMD) (Public Organization) , Member of the KKU Council 
และได้ศึกษาดูงาน ณ COSMAX ; Korea Cosmeceuticals Ecosystem in Seoul นั้น 
บัดนี้ การด าเนินการต่าง ๆ ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจึงขอสรุปรายงานการ

เสวนาวิชาการ “Creative Economy of Korea and Thailand: Compare and Contrast” และการศึกษาดูงาน            
ณ COSMAX ; Korea Cosmeceuticals Ecosystem in Seou ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
    ที่ประชุมมีข้ออภิปราย ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า 
มหาวิทยาลัยได้ก าหนดทีมงานด้าน Creative Economy ขึ้น เพื่อน ารูปแบบที่ได้จากการเสวนาทางวิชาการมาพัฒนา     
ต่อยอดให้กับมหาวิทยาลัย โดยมีแนวคิดร่วมกันในการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนต์ในภาคอีสาน โดยจะพัฒนาจากการ   
จัดค่ายภาพยนต์ให้แก่นักศึกษาและผู้ที่สนใจ การจัดเทศกาลหนังให้ยิ่งใหญ่และมีความน่าสนใจมากขึ้น ตลอดจนสร้าง
สถาบัน Film & Fighting Economy KKU ขึ้น 

 ทั้งนี้ ที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการสร้าง Branding และการตลาดอย่างต่อเนื่อง
ให้แก่ Creative Economy เหล่านั้นด้วย 

2. ภาคอีสานและมหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการพัฒนา Soft Power อุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม ได้แก่ 
หมอล า การบูชานาค วัฒนธรรมด้านอาหาร และแฟชั่นผ้าพ้ืนเมืองต่าง  ๆสิ่งเหล่านี้สามารถเชื่อมโยงและสอดแทรกไปพร้อมกันได้ 

3. การสร้าง Brand ส าหรับอุตสาหกรรมเครื่องส าอางอาจท าได้ยาก มหาวิทยาลัยอาจเปลี่ยน
แนวคิดมามุ่งเน้นอุตสาหกรรมในด้าน Original Equipment Manufacturer (OEM) ให้แก่ภาคเอกชนแทน 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ   



2 

มต ิรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัขอนแก่น ครั้งที่ 11/2567 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2567 
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลยัขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2568 

2.2 การประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น (กรณีพิเศษ) 
      เลขานุการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย

และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุดที่ 28 และด าเนินการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรียบร้อยแล้วนั้น บัดนี้ อยู่ระหว่างการเสนอเพื่อทรงพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

      ในการนี ้ หากมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั ้งนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุดใหม่แล้ว จะมีผลให้สภามหาวิทยาลัย ชุดที่ 27 และผู้รักษาการ
แทนอธิการบดี พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่โดยทันที และเพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเป็นไป
ตามข้อ 7 และข้อ 12 ของข้อบังค ับมหาว ิทยาล ัยขอนแก่น ว ่าด ้วยการประชุมและว ิธ ีการด าเน ินงานของสภา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2565 ซึ่งก าหนดให้นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ก าหนดหรือเรียกประชุมพิเศษเมื่อมีเหตุอันควร 
ดังนั้น นายกมหาวิทยาลัยอาจมีหนังสือด่วนที่สุดเพื่อเรียนเชิญสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุดที่ 28 เข้าร่วมการประชุมเป็น  
กรณีพิเศษ นอกเหนือจากก าหนดการประชุมตามการด าเนินงานปกติ 

     ในการนี้ นายวิชัย ธัญญพาณิชย์ ได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมเพิ ่มเติมว่า ตามข้อ 14 ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นฯ ก าหนดให้ “การนัดประชุมสภามหาวิทยาลัยต้องท าเป็นหนังสือและให้แจ้งนัดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า     
ห้าวันท าการ แต่ถ้านายกสภามหาวิทยาลัยจะนัดประชุมเร็วกว่านั้นโดยไม่ท าเป็นหนังสือก็ได้เมื่อเห็นว่าเป็นเรื่องเร่งด่วน” 
ดังนั้น หากจ าเป็นเร่งด่วนนายกสภามหาวิทยาลัยจึงสามารถเรียกประชุมสภามหาวิทยาลัยได้ทันที 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
2.3  ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี พ.ศ. 2568 
      เลขานุการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้การจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ประจ าปี พ.ศ. 2568 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายเลขานุการจึงขอเสนอก าหนดปฏิทินการจัดการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี พ.ศ. 2568 ดังนี้ 

คร้ังท่ี วันที ่ เดือน หมายเหตุ 
1 8 มกราคม สัปดาห์แรกอยู่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

2 6 กุมภาพันธ ์ การประชุมสัญจร ณ ต่างประเทศ 
3 5 มีนาคม  

4 2 เมษายน  
5 7 พฤษภาคม  
6 5 มิถุนายน วันท่ี 3 วันหยุดเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 
7 2 กรกฎาคม  
8 6 สิงหาคม  

9 3 กันยายน  
10 1 ตุลาคม  
11 5 พฤศจิกายน  
12 ธันวาคม พ.ศ. 2568 กรรมการสภาฯ เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  

หมายเหตุ :     การประชุมสภามหาวิทยาลัย ก าหนดเป็นวันพุธแรกของทุกเดือน เวลา 09.00 – 12.00 น.  
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มต ิรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัขอนแก่น ครั้งที่ 11/2567 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2567 
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 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
 ในการนี้ ประธาน และรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและดิจิทัลได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เพ่ิมเติม ดังนี้  
    1. หวัข้อส าคัญที่จะจัดการประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย จะเป็นประเด็นเกี่ยวกับปัญหาในด้านต่าง ๆ ระหว่างพรมแดน (Transboundary Issues)   
 2. วันที่ 18 ธันวาคม 2567 ในช่วงเย็นจะมีงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลในด้าน

ต่าง ๆ (KKU Honor Night) ซึ่งรูปแบบจะมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม โดยจะเป็นการบอกเล่าเรื่องราว ประสบการณ์
ที่มีคุณค่าของบุคคลเหล่านั้นผ่านประธานกรรมการฯ ที่ได้สรรหารายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ โดยจะมีการเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ไปในวงกว้างทั้งนักศึกษาและนักวิชาการ เพ่ือเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ภารกิจส าคัญในการ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาขอนแก่นต่อไป    

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
2.4  รายงานการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าเดือนตุลาคม 2567 
      ผู ้ร ักษาการแทนอธิการบดีได้รายงานให้ที ่ประชุมทราบว่า ในเดือนตุลาคม 2567 ผู ้บริหาร

มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ปฏิบัติภารกิจ ประกอบด้วย การด าเนินงาน  ตามแผนกลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยและ      
งานประจ าทั่วไป อาท ิ

1. Education Transformation 
- คณะผู้บริหารและบุคลากร เข้าถวายหนังสืออาราธนานิมนต์พระราชวัชรธรรมโสภณโกศล

บริหารวรกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆารามคามวาสี (ศิลา สิริจนฺโท) ณ ที่พักสงฆ์ธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลา อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 
เพ่ือนมัสการและนิมนต์เข้ารับพระราชทานรางวัลพระธาตุพนมทองค าประเภทบุคคล ในวันที่ 18 ธันวาคม 2567 

- ชมรมนักธุรกิจเพื่อพัฒนาอีสาน เข้าพบรักษาการแทนอธิการบดีเพื ่อมอบทุนการศึกษาแก่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน 872,822.08 บาท 

- พิธีมอบลิขสิทธิ์ Stellar Cyber แพลตฟอร์ม Open XDR ของ Stellar Cyber จาก ส านักงาน
คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ให้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

- นักศึกษาสาขาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ประเภท Folk 
Instruments การประกวดดนตรีนานาชาติครั้งที่ 25 ณ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น (The 25th OSAKA International 
Music Competition) 

2. Internationalization  
-  Times Higher Education (THE) ประกาศผลการจ ัดอ ันด ับมหาว ิทยาล ัย  World 

University Rankings 2025 ซึ ่งมีสถาบันการศึกษาได้รับการจัดอันดับทั ้งสิ ้น 1 ,907 แห่ง จาก 108 ประเทศ        
โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น คะแนนภาพรวมสูงขึ้นกว่าในปีที่ผ่านมา ถูกจัดอันดับ 1001-1200 ของโลก และอันดับ 4 
ของประเทศไทย 

- Quacquarelli Symonds (QS) ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ประจ าปี 2025 
(World University Rankings 2025) มหาวิทยาลัยในประเทศไทยได้รับการจัดอันดับทั้งสิ ้น 13 มหาวิทยาลัย  
(อันดับ 951-1000 มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
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- มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสวีเดน ประจ าประเทศไทย 
- งานแนะแนวการศึกษา "Study in Sweden” 
- การต้อนรับและหารือความร่วมมือด้านการศึกษา – วิจัย กับ คณะผู้แทนและนักศึกษาจาก 

Portland State University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
3. Research Transformation 
- อาจารย์และนักวิจัย ติดอันดับกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชั้นน าระดับโลก “World’s Top 2% 

Scientists 2024” โดย Stanford University ซึ่งเป็นอาจารย์และนักวิจัยจากปีที่ผ่านมา 19 ท่าน และ มีติดอันดับ
ใหม่เพ่ิมเข้ามา 6 ท่าน 

- “โปรแกรมการประมาณความต้องการน ้าส าหรับไม้ผลเศรษฐกิจ” ผลงานของ รศ.ดร.สุภัทร์ 
อิศรางกูร ณ อยุธยา จากสาขาวิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นงานวิจัยดีเด่น 1 ใน 10 ชิ้น    
ที่ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลไม้ ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้คัดเลือกให้จัด
แสดงในงานมหกรรมการเกษตร ฟาร์มเอ็กซ์โป 2024 (FARM EXPO 2024) มหกรรมงานเกษตรในร่มที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ 

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดงานแถลงข่าว
ผลส าเร็จของงานวิจัยเรื่อง “ระบบอัตโนมัติเพ่ือสนับสนุนการด าเนินการด้านบริหารจัดการน ้าในอ่างเก็บน ้าเขื่อนอุบลรัตน์” 

- นักศึกษาปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ ค้นพบเชื้อราชนิดใหม่ของโลก ชื่อวิทยาศาสตร์ คือ 
Trichoderma thailandense sp. nov. มีสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยพืชเจริญเติบโตได้ดี 

- การพัฒนาแบตเตอรี่ชนิดโซเดียมไอออนส าหรับรถกอล์ฟไฟฟ้า 
4. Management Transformation 
- พิธีเปิด “KKU-ERP Go-Live Internal Launch 2024” ส าหรับ Oracle Fusion Cloud 

KKU-ERP ประกอบไปด้วย 3 Domains หลัก ได้แก่ Enterprise Performance Management (EPM), Human 
Capital Management (HCM) และ Enterprise Resource Planning (ERP) 

5. Human Resource Management Transformation 
- โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-ม.อ.-มช. “3 พลังเพื่อแผ่นดิน” ครั้งที่ 8 โดยมี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพ ณ โรงแรม Royal Phuket City Hotel อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 
6. Great Place To Live 
- โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธี

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ วันที่ 28 กรกฎาคม 2567 
7. Collaboration/Coordination Projects 
- มหาวิทยาลัยจัดกฐินทอดถวาย ณ วัดเทพนรินทราราม จังหวัดอุดรธานี ยอดปัจจัยในการ

อนุโมทนาบุญทอดถวายกฐินครั้งนี้ รวมจ านวนเงิน 2,229,763.25 บาท 
- การแถลงข่าวงานสีฐานเฟสติวัล”บุญสมมาบูชานาค” 2567 (Sithan KKU Festival 2024) 

ภายใต้แนวคิด “วิถีแห่งอีสาน สีฐานมูเตลู” 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
 ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
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มต ิรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัขอนแก่น ครั้งที่ 11/2567 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2567 
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลยัขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2568 

1. ที่ประชุมแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นที ่สามารถขยับอันดับการเป็น
มหาวิทยาลัยชั้นน าของโลกและของประเทศไทยได้ ทั้งนี้ มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมผลงานทางวิชาการที่เสนอ
ตีพิมพ์ในวารสารต่าง ๆ ขอให้เข้มงวดและตรวจสอบว่าเป็นวารสารที่ได้รับมาตรฐานและน่าเชื่อถือด้วย 

2. ขอให้วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ได้รวบรวมและรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร
ต่าง ๆ โดยเฉพาะหลักสูตร Sand box ที่กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ให้ความส าคัญและสนับสนุนการพัฒนาดังกล่าว 

3. ที่ประชุมได้สอบถามการความก้าวหน้าในการพัฒนา Sodium Ion Battery ซึ่งมหาวิทยาลัย
อาจต้องสร้างมูลค่าและท าการตลาดให้มากขึ้นเพ่ือให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ 

4. รศ.ปณิธาน พีรพัฒนา ได้เสนอที่ประชุมเกี่ยวกับเงินบริจาคจากศิษย์เก่า ซึ่งปัจจุบัน
เงินบริจาคจากศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยชั้นน าของประเทศ    
เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเด็นดังกล่าวอาจสะท้อนถึงปัจจัยด้านความผูกพันของศิษย์เก่าที ่มีต่อ
มหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้จากการที่เป็นอาจารย์ผู้สอนและได้มีประสบการณ์ไปตรวจประเมินหลักสูตรหนึ่ง
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เห็นว่าส่วนส าคัญอันหนึ่งน่าจะมาจากการที่ ศิษย์เก่าได้รับการ
ปฎิบัติดูแลด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนการสอนในช่วงที่เป็นนักศึกษา อยู่ในระดับที่เหนือความ
คาดหวัง ซึ่งเป็นผลมาจากงบประมาณที่ใช้ในการจัดการศึกษาในระดับสาขาวิชาและหลักสูตรมีค่อนข้างมาก ท าให้
สามารถจัดหาอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวก รวมทั้งกิจกรรมด้านการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร     
ต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที ่ ทั ้งที ่ค ่าธรรมเนียมการศึกษาที ่เก ็บจากนักศึกษาก็ใกล้เคียงกัน ซึ ่งเมื ่อเทียบกับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้ว ในระดับสาขาวิชาและหลักสูตรได้รับการจัดสรรงบประมาณในการจัดการศึกษาค่อนข้างน้อย 
ท าให้ไม่สามารถจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวก รวมทั้งจัดกิจกรรมด้านการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่ ท าให้อาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่ไม่สามารถยกระดับการให้บริการขึ้นสู่ระดับที่เหนือความคาดหวัง
ของนักศึกษาได้ จึงเห็นว่ามหาวิทยาลัยอาจจะต้องพิจารณาทบทวนนโยบายด้านการจัดสรรงบประมาณลงสู่ระดับ
สาขาวิชาและหลักสูตรให้มากขึ้น เพื่อสนับสนุนด้านต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น จะเป็นการสร้างความผูกพันให้กับ
นักศึกษาปัจจุบันซึ่งจะเป็นศิษย์เก่าในอนาคตให้มากข้ึน 

5. ปัจจุบันโรคซึมเศร้าในเด็กและนักศึกษามีค่อนข้างสูงถึงร้อยละ 47 ถือเป็นภูเขาน ้าแข็งที่ต้อง
เผ้าระมัดระวังและติดตามอย่างสม ่าเสมอ 

6. ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้  
6.1  สถานการณ์น ้าในปีนี้อยู่ในเกณฑ์ดี เขื่อนอุบลรัตน์มีน ้าในเขื่อนประมาณร้อยละ 87    

เขื่อนจุฬาภรณ์ร้อยละ 69 และเขื่อนล าปาวร้อยละ 89  
6.2  จังหวัดขอนแก่นได้ลงนามความร่วมมือในการพัฒนาบ้านพี่เมืองน้องกับนครเวียงจนัทน์

และลงนามความร่วมมือในการพัฒนาสนามบินน ้าพอง เพ่ือเป็นศูนย์ซ่อมบ ารุงอากาศยาน ทั้งนี้ ประเทศสิงคโปร์จะย้ายฐาน
การฝึกซ้อมอากาศยานจากจังหวัดอุดรธานีมาที่สนามบินน ้าพองด้วย 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
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มต ิรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัขอนแก่น ครั้งที่ 11/2567 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2567 
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลยัขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2568 

ระเบียบวาระท่ี 3  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 10/2567  
   เม่ือวันที่ 3 ตุลาคม 2567 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ครั้งที่ 10/2567 เมื่อวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2567 และรายงานการประชุมลับ ตามที่เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องสืบเนื่อง 

4.1 รายงานการเงินมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(1) รายงานสถานภาพเงินฝากธนาคารและเงินลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 
(2) รายงานกระแสเงินสดรับ-จ่าย และรายงานการเบิกจ่ายงบลงทุนผูกพันข้ามปี ประจ าเดอืน     

สิงหาคม - กันยายน 2567 
ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 
มติ ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามที่เสนอ 
 
4.2 รายงานความก้าวหน้าโครงการศูนย์บริการการแพทย์ช้ันเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 
ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานความก้าวหน้าการด าเนินการก่อสร้าง

อาคารศูนย์บริการการแพทย์ชั้นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามที่เสนอ  
 
4.3 ขออนุมัติแก้ไขเปลี ่ยนแปลงสัญญาและขยายระยะเวลาก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคาร

ศูนย์บริการการแพทย์ช้ันเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 
มติ ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาและขยายระยะเวลาก่อสรา้ง

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์ชั ้นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามที่
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสนอ  

 
4.4 ขออนุมัติขยายระยะเวลาการด าเนินการตามสัญญา โครงการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ

บริหารจัดการทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP) 
ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแก้ไขสัญญาโครงการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ

บริหารจัดการทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP) โดยขยายระยะเวลาการท าการตามสัญญาเท่ากับจ านวน
วันที่มีผลกระทบต่อการท างานจริง จ านวน 13 วัน ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2567 ตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสนอ 

 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
5.1 ขออนุมัติแต่งตั้งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และผู้อ านวยการส านักหอสมุด 

  (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุมลับแนบท้ายรายงานการประชุม) 
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มต ิรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัขอนแก่น ครั้งที่ 11/2567 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2567 
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลยัขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2568 

5.2 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูงส าหรับเทคนิครังสีร่วมพิกัดรังสีศัลยกรรม
บริเวณศีรษะและล าตัวพร้อมระบบภาพน าวิถีแบบสามมิติ คณะแพทยศาสตร์  

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 
มติ ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการจัดซื้อเครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูงส าหรับเทคนิครังสี

ร่วมพิกัด รังสีศัลยกรรมบริเวณศีรษะและล าตัวพร้อมระบบภาพน าวิถีแบบสามมิติ คณะแพทยศาสตร์ ตามที่เสนอ 
 

ระเบียบวาะที่ 6  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 
6.1 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
มติ ที ่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติปริญญาให้แก่ผู ้ส  าเร็จการศึกษา จ านวน 14 คน             

ตามการเสนอของมหาวิทยาลัย 
 

6.2 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุมลับแนบท้ายรายงานการประชุม) 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเสนอ 

 

6.3 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้ 

1. อนุมัติหลักสูตร จ านวน 9 หลักสูตร ตามที่เสนอ 
2. อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร กรณีขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 29 หลักสูตร ตามที่เสนอ 
 

ระเบียบวาระที่ 7  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
7.1 รายงานข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย                           

ประจ าเดือนตุลาคม 2567   
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

7.2 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญา 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 8  เรื่องอ่ืน ๆ 
8.1 ก าหนดการงานสีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชานาค 2567 “วิถีแห่งอีสาน สีฐานมูเตลู” 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

8.2 การปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกันการได้คะแนน F ของนักศึกษา 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

-------------------------------------------------------- 
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